

KẾ HOẠCH

**của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)**

Thực hiện Kế hoạch 26-KH/TU, ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, với trách nhiệm là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, là người đứng đầu của cơ quan, tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức của bản thân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của bản thân.

- Cá nhân thường xuyên tự phê bình và phê bình để tránh các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của cơ quan Ban Tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong cơ quan

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1- Thường xuyên học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Thường xuyên nghiên cứu, học tập các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện nghiêm túc Quy định số 02-QĐ/TU ngày 16/01/2017 về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII).

2- Xác định những việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

- Phối hợp với cấp ủy đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết Đại hội chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban hàng năm và cả nhiệm kỳ.

- Tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, khó khăn của đơn vị như: nâng cao hiệu quả trong đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nhất là đối với các đối tượng trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đẩy nhanh tiến độ biện soạn lịch sử cách mạng các địa phương...

- Chỉ đạo đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) vào phong trào thi đua của cơ quan.

- Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của đơn vị.

3- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin (Website, Fanpage, họp cơ quan...) về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05; về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Phối hợp cấp ủy tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) hàng năm.

III. CAM KẾT THỰC HIỆN

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về *tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*, bản thân tôi cam kết:

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Trong đó tập trung học và làm theo phong cách của Bác như: gần gũi, gần bó, liên hệ mật thiết và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân và cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan; phát huy dân chủ; tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình, từ đó tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết những bức xúc, khó khăn của người dân; tập trung khắc phục những khó khăn, tồn tại của ngành tuyên giáo toàn tỉnh. Bản thân sẽ tập trung tham mưu chỉ đạo phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị; đấu tranh với những hiện tượng thờ ơ trước những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái; việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đối với cơ quan, bản thân sẽ cùng với tập thể lãnh đạo ban thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; đấu tranh với mọi biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, bệnh thành tích; đấu tranh chống tham ô, lãng phí, lợi dụng chức vụ, quyền hạn; bè phái, cục bộ...

Bản thân cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đã chỉ ra. Đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan thực hiện tốt việc cam kết không vi phạm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Luôn tự kiểm điểm, tự soi mình trong

việc thực hiện cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời với trách nhiệm là Trưởng ban sẽ tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Xác nhận của lãnh đạo cơ quan

Người xây dựng kế hoạch

Hồ Văn Mừng